

พิษการเมืองสุญญากาศ...เศรษฐกิจต่างจังหวัดซิม

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10 มีนาคม 2557

สัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปหลายจังหวัด โดยเฉพาะในภาคอีสาน ภาพที่เห็นก็คือการซบเซาของภาคเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ และท่องเที่ยว ซึ่งภาคส่วนที่กระทบมากที่สุดก็หนีไม่พ้น SME โดยที่เศรษฐกิจในต่างจังหวัดพึ่งพาอยู่ในโซ่อุปทานของระบบเศรษฐกิจใหญ่ ซึ่งพึ่งพิงกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว กระทบภาคส่งออกถึงขั้นติดลบในปีที่แล้วต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคมปีนี้ก็ยังติดลบร้อยละ -1.9 อีกทั้งกำลังซื้อของเกษตรกรถดถอยลงทั้งจากการค้างจ่ายในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งกระทบชาวนากว่า 3 ล้านครัวเรือน อีกทั้งเกษตรกรชาวสวนยางยังได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ กอปรกับการเมืองติดอยู่ในกับดักทำให้เกิดสุญญากาศในการบริหารประเทศของรัฐบาล ทำให้การใช้จ่ายภาครัฐสะดุดลงทั้งการจัดซื้อจัดจ้างระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เช่น อบจ. อบต. รวมถึงบก่อสร้างถนน รวมไปถึงการจัดสัมมนาต่างๆของราชการหายไปค่อนข้างมาก

นอกจากนี้วิกฤตการเมืองถึงขั้นต้องออก พรก. ฉุกเฉิน กระทบต่อการท่องเที่ยวในต่างจังหวัดค่อนข้างสูง เห็นได้จากนักท่องเที่ยวที่ลงเครื่องจากสุวรรณภูมิ ซึ่งส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเที่ยวใน กทม. และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงก็จะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หายไปมากเกือบร้อยละ 70 ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวในประเทศ ก็กระทบตามไปด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการวิตกปัญหาการเมือง ทำให้ไม่มีอารมณ์ที่จะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัด หรือบางส่วนไปร่วมในเวทีการชุมนุม สำหรับจังหวัดที่ติดกับชายแดนก็ยังได้รับผลกระทบ เนื่องจากฝรั่งนักท่องเที่ยวที่ลงเครื่องในประเทศเพื่อนบ้านก็จะข้ามชายแดนเข้ามาจับจ่ายและท่องเที่ยวในบ้านเรา ก็พลอยหายไปด้วยผลกระทบที่เห็นชัดเจนนอกเหนือจากกระทบต่อโรงแรมในพื้นที่ ยังส่งผลต่อร้านอาหารต่าง ๆ พลอยเงียบเหงาตามไปด้วย นอกจากนี้ยังกระทบต่อร้านขายของฝากประเภท กุนเชียง หมูยอ ผ้าซิ่น ผ้าไหม สินค้าโอท็อปต่าง ๆ รวมถึงของที่ระลึกประเภทต่างๆ ทำให้รายได้ของท้องถิ่นหายไปจำนวนมาก

สำหรับภาคอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดโดยเฉพาะ SME ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งหลายอุตสาหกรรมในขณะนี้กำลังซบเซา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เดือนมกราคม 2557 ติดลบ -54.44 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านติดลบ ร้อยละ -1.01 หลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเครื่องนึ่งต้มได้ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่างๆ ก็ยังเติบโตได้ไม่ทันนัก พลอยทำให้อุตสาหกรรมใน ต่างจังหวัดได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ ตัวชี้วัดดัชนีต่างจังหวัดซึ่งชี้วัดถึงรายได้เกษตรกรที่ลดลงเห็นได้จาก ยอดขายรถจักรยานยนต์กระทบมาก ค่าผ่อนเดือนละพันกว่าบาทไม่มีเงินจ่าย ไฟแนนซ์ก็ไม่กล้ายึดเพราะ ไม่มีที่จอด และหากยึดมาก็ไม่รู้จะไปขายใคร เนื่องจากร้านขายจักรยานยนต์มีสต็อกมาก แย่งกันขายกัน หนึ่งราคากันอยู่แล้ว นอกจากนี้เอเย่นต์รถยนต์ต่างๆก็แบกสต็อกกันสูง ต่างออกแคมเปญลด แลก แจก แถม

ภาพเศรษฐกิจในต่างจังหวัดซึ่งก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น SME ต่างตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก บางรายยอดขายตกมากกว่าร้อยละ 20-30 แต่โดยเฉลี่ย รายได้ลดลงประมาณร้อยละ 22 ทำให้การชำระหนี้ไม่ตรงกำหนด สัญญาณเช็คค้างสูง สถาบันการเงินก็ ระมัดระวังการปล่อย เห็นได้จากสินเชื่อเอกชนของสถาบันการเงินเดือนมกราคม 2557 ขยายตัวได้ร้อย ละ 8.4 ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ 4 ปี ปัญหาสภาพคล่องขณะนี้**เป็นปัญหาใหญ่ของ ผู้ประกอบการ** ซึ่งการอยู่หรือไปขึ้นอยู่กับสายป่านทางการเงิน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการพูด ตรงกันว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้หนักกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ 16 ปีที่ผ่านมา เพราะเจอสองแดงพร้อมกันทั้ง วิกฤตเศรษฐกิจโลกและวิกฤตการเมืองในประเทศซึ่งหนักหนาถึงขั้นจะไปแบ่งแผ่นดินกันอยู่แล้ว.....ผมว่า งานนี้เล่นกันหนักไปนะครับ!!!!

www.tanitsorat.com

ณ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน

00874838

เว็บไซต์คลังสมอง รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งพาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงาน ผลกระทบภาคการส่งออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ การลงทุนประเทศเพื่อนบ้านฯ รายงาน การศึกษาความต้องการภาคเอกชนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาระบบขนส่งฯ และหนังสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ

(สนใจเทปบันทึกการสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ www.youtube.com โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิต โสรัตน์)